

"ตรีบุข" ให้ความมั่นใจถึงบขจ้งครุ-ฐรการร.ต่อเนืออง

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2565

รุมว.ศีกษาธิการ ให้ความมั่นใจถึงบประมาณจ้งครุ-ฐรการโรงเรียนอยางต่อเนืออง กำซ้บ สพฐ.จ่ายเงินให้ตรงเวลา

เมื่อวันทึ่ 19 พ.ค.น.ส.ตรีบุข เทียนทอง รุมว.ศีกษาธิการ เป็ดเผยว่ จากการที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยือมการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับฟังปัญหาของครุและบุคลากรทางการศีกษา ที่ต้องการให้กระทรวงศีกษาธิการ (ศธ.) ช่วยเหลือ ซึ่งพบว่า ครุฐรการ มีความมั่นใจว่สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจ้งต่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือ ถึงวันทึ่ 30 กันยายน 2565 หรือไม่ พรอมทั้งบอกดวยว่ไม่ได้รับเงินเดือนคางจ้งประจำทุกเดือน บางเดือนไม่ได้รับ แต่ไปรวมจ่าย 2 เดือน ซึ่งตนได้สอบถามไปยัง ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แล้วพบว่า ที่ผ่านมามีปัญหาในการได้รับจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผน และขณะนี้ได้แก้ไขแล้ว อีกท้งเมื่อวันทึ่ 15 มี.ค.2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 1,800 ล้านบาท เพื่อมาดูแลครุท้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มหลัก ได้แก่ ครุผู้สอน กลุ่มครุขาดแคลน กลุ่มครुकู้ล้งสมอง ครุวิทย์-คณิต กลุ่มครุที่ดูแลองเด็กพิเศษ บุคลากรด้านฐรการ และนั้กการภารโรงแล้ว จึงขอให้มั่นใจได้ว่ สพฐ. จะจ้งต่อเนือองถึงวันทึ่ 30 กันยายนแน่นอน และตนได้กำซ้บไปดวยว่ให้จ่ายเงินเดือนครุตรงเวลา

รุมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่ สำหรับในปีงบประมาณ 2566 ศธ.ได้เสนอโครงการสนับสนุนนโยบายและจุดเนนของ ศธ. ในสวนของการจ้งครุและฐรการ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 โครงการ วงเงินท้งสิ้น 6,108 ล้านบาท โดยจะจ้งต่อเนือองทุกคน จำแนกเป็น

- โครงการครุผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน จำนวน 610 คน วงเงิน 104 ล้านบาท
- โครงการครुकู้ล้งสมอง จำนวน 1,757 คน กั้บ
- โครงการจ้งเหมาครุและบุคลากรต่างๆสำหรับโรงเรียนปกติ จำนวน 44,291 คน วงเงินรวม 6,004 ล้านบาท

ซึ่ง ครม.ได้ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อรัฐสภาซึ่งมีมติรับหลักการในวาระ 1 แล้ว และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ขอให้มั่นใจได้ว่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศีกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกกลุ่ม ท้งนี้ ตนขอขอบคุนครุและบุคลากรทางการศีกษาทุกคน ที่มุ่งมั่นให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่เยาวชนของชาติ

ขอบคุณที่มานือหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2565](#)